



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด  
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ สมาชิกเลขที่ 002230 สังกัด สมาชิกเดิม (คณะบริหารธุรกิจ) ได้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ชุดที่ 50 ในกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร หมายเลข 2 ดังนี้

**ประเภทกรรมการผู้แทนกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย**

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ

อายุ 68 ปี

วุฒิการศึกษา : Ph.D

MBA, Master of Economics,

BBA. Accounting 1 st class honor



**ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ**

การบริหารส่วนงานมหาวิทยาลัย : ปี 2555-2558 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ปี 2551-2555 ผู้ช่วยอธิการบดี

ปี 2548-2551 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. : ทำหน้าที่กรรมการดำเนินการและที่ปรึกษาในฐานะผู้แทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 9 สมัย ปี 2551-2554 (กรรมการชุดที่ 34-37)

ปี 2558-2559 (กรรมการชุดที่ 41-42) ปี 2561-2563 (กรรมการชุดที่ 44-46)

**นโยบายหรือแนวคิดโดยย่อที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ มช.**

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุด แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ และสังคมด้วย ที่ผ่านมาสหกรณ์มีการพัฒนาและสามารถทำกำไรที่เหมาะสมท่ามกลางวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขัน โดยการปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เงินกู้ เงินรับฝากและการลงทุน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารและการสื่อสารกับสมาชิก พนักงานก็มีความสุขในการทำงานมากขึ้น ก้าวต่อไปที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีอยู่ถูกนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งด้านการตรวจสอบการทำงานเพื่อการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อหาความต้องการและสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่แผนการตลาดและการนำเสนอ บริการใหม่ ๆ แก่สมาชิกแต่ละกลุ่มและการขยายสู่กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อการขยายฐานรายได้ สิ่งสำคัญที่ควรเน้นควบคู่ไปคือ การเพิ่มบริการที่จำเป็นแก่สมาชิกกลุ่มที่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงินนั้น เช่น การจัดช่องทางให้มีคลินิกให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จัดโปรแกรมให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติ สมาชิกทุกคนควรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าขององค์กรได้อย่างเท่าเทียมกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(นายทินกฤต นุตวงษ์)

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชุดที่ 50